

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo
phát triển kinh tế tập thể tỉnh**

Ngày 15/01/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái - Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan thường trực, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, ý kiến thảo luận của Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái kết luận như sau:

Hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện, thành phố tiếp tục được duy trì nền nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX được các cấp, các ngành, nhất là các ngành thành viên Ban chỉ đạo được nâng lên rõ rệt nên nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX được triển khai thực hiện tích cực. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển triển khu vực HTX đang được quan tâm rà soát, nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện; đã tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tình hình hoạt động của khu vực HTX đã được tổ chức rà soát, nắm bắt thông tin sát thực hơn. Chất lượng hoạt động của nhiều HTX đã có sự thay đổi cơ bản theo hướng hiệu quả thiết thực, được tổ chức lại theo quy định của Luật HTX năm 2012; số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh và cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật HTX năm 2012, trong đó HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đây là xu thế tất yếu và được các cấp, các ngành, đoàn thể vào cuộc quyết liệt từ việc tham mưu ban hành chính sách đến chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đang tạo tiền đề thuận lợi cho loại hình HTX này phát triển. Nhận thức của bộ máy quản trị HTX đang dần được nâng lên, nhất là đối với các HTX có đội ngũ cán bộ quản trị trẻ tuổi.

Tuy nhiên, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện còn có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; còn có thành viên Ban chỉ đạo chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể; công tác phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ còn chưa chặt chẽ, còn tình trạng phó mặc cho cơ quan chủ trì. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX còn hạn chế, bố trí cán bộ chuyên trách năng lực còn hạn chế. Qua rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các HTX cho thấy, tình hình hoạt động của nhiều HTX chưa đúng quy định Luật HTX năm 2012, tính liên kết giữa các thành viên còn lỏng lẻo, thiếu sổ sách kế toán, hoạt động dưới loại hình HTX để lợi dụng chính sách, trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước; năng lực nội tại của các HTX yếu, khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để cho các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân nhận thức đúng về vai trò và tính tất yếu của sự phát triển kinh tế tập thể, HTX, hiểu đúng về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của HTX, thành viên HTX để từ việc thành lập đến quá trình hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng các HTX thành lập mới; chỉ đạo củng cố, tổ chức lại hoạt động của các HTX yếu kém theo hướng đảm bảo hiệu quả thực chất.

2. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực HTX phát triển. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác tư vấn, hướng dẫn, nâng cao chất lượng việc thành lập HTX, đảm bảo HTX sau thành lập đủ điều kiện để hoạt động và tiếp cận với chính sách hỗ trợ.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có hướng dẫn cụ thể về đối tượng, trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh toán, điều kiện để HTX được hưởng nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng đơn giản, mẫu hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tiếp cận được chính sách.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang trong quý 1/2019 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 116/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố tổ chức làm việc với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; định kỳ 6 tháng, 01 năm yêu cầu các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng báo cáo kết quả thực hiện chính sách.

3. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản trị HTX. Nội dung và phương pháp cần đổi mới cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng nhóm lĩnh vực hoạt động của các HTX.

4. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm theo hướng HTX là đối tượng tham gia trực tiếp vào công tác xúc tiến thương mại.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các HTX; làm tốt kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn cho các HTX hoạt động đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch bố trí cán bộ có đủ năng lực phụ trách công tác quản lý nhà nước đối với HTX. Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định pháp luật về HTX, những trường hợp thành lập và hoạt động theo mô hình HTX để lợi dụng chính sách; đồng thời thông qua công tác kiểm tra để hướng dẫn các HTX hoạt động theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 2/2019 ban hành văn hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục giải thể HTX; trình tự, thủ tục, hồ sơ pháp lý thành lập HTX, đảm bảo HTX sau thành lập đủ điều kiện về pháp lý để hoạt động và tiếp cận chính sách.

Sở Tài chính chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các HTX dịch vụ điện năng thực hiện đúng, đủ việc trích lập khấu hao, trả nợ vốn vay theo quy định.

6. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp cho đội ngũ thanh niên.

7. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện tốt việc xây dựng phần mềm thông tin, dữ liệu về HTX; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX; làm tốt công tác hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội liên minh HTX tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái- Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCD phát triển kinh tế tập thể tỉnh;
- BCD phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố;
- VP: LĐVP, TH, TKCT, TPKT;
- Lưu: VT, KT_{Nhân}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Trần Quốc Khánh

